

THI ĐUA YÊU NƯỚC

NGÀNH Y TẾ

Thi đua quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19



Hướng dẫn tập thở cho bệnh nhân điều trị hậu Covid-19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

Các phong trào thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 do các cấp phát động thời gian qua đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần vượt khó, ý chí tự lực, tự cường, lòng dũng cảm, kiên trì, kiên nhẫn, người lao động toàn ngành y tế tích cực chủ động tham gia phòng, chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

Khoảng thời gian chiến đấu với dịch Covid-19 là những ngày bác sĩ Nguyễn Tuyết Anh, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình làm việc liên tục với cường độ cao, không có thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, tết, gác lại hạnh phúc riêng và làm quen với những bữa ăn vội, giấc ngủ chập chờn, thường xuyên phải đối mặt với áp lực, nguy cơ lây nhiễm... Chị cho biết: Tôi tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 ngay từ giai đoạn đầu tại Bệnh viện. Mỗi đợt tham gia điều trị kéo dài 3 tuần, trong đó có 2 tuần điều trị cho bệnh nhân, 1 tuần thực hiện cách ly. Thời gian này tôi cùng các đồng nghiệp ở lại bệnh viện 24/24 giờ, thời gian về nhà dành cho gia đình rất ít nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tham gia điều trị bảo đảm sức khỏe cho người dân. Cùng với bác sĩ Tuyết Anh, tất cả cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện đều tích cực tham gia công tác

phòng, chống dịch Covid-19 từ giai đoạn sàng lọc, phân luồng, cách ly, điều trị, bóc tách, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn tới điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo bác sĩ Đỗ Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện luôn đề cao tinh thần thi đua nhằm khơi dậy tinh thần quyết tâm, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của tất cả cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế trong Bệnh viện. Các phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19 do các cấp và ngành y tế phát động đều được bệnh viện quán triệt, triển khai đến tất cả cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích vượt trội, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, lớp thứ nhất ở tại phòng tiếp đón, lớp thứ hai tại khoa khám bệnh và lớp thứ ba ở khu điều trị nội trú. Bệnh viện cũng đã sắp xếp, bố trí lại quy trình khám bệnh bảo đảm không bỏ sót, bỏ lọt các trường hợp tiếp xúc hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19; đồng thời chủ động xây dựng phác đồ điều trị và các bài thuốc hỗ trợ điều trị để giúp bệnh nhân Covid-19 sớm hồi phục. Hiện nay, Bệnh viện đã xây dựng phác đồ và đưa vào điều trị chứng hậu Covid-19 đối với những người bệnh sau khi mắc Covid-19 có yếu tố mệt mỏi, suy nhược cơ thể, rối loạn các chức năng của cơ thể. Bà Nguyễn Thị Hòa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ cho biết: Sau khi được điều trị khỏi Covid-19, việc đi lại, hít thở của tôi gặp nhiều khó khăn

kèm theo đó vẫn còn ho nhiều, cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Khi vào điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền, tôi được các bác sĩ hướng dẫn cho tập thở và nhiều hoạt động khác, giờ tôi cảm thấy thở nhẹ nhàng hơn, ổn định; ho cũng đã giảm; có thể bám vào giường đứng dậy được, đi không cần vịn, bước đi dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã nâng cao, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch trên địa bàn được phân công phụ trách; chủ động phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các phương án, kịch bản ứng phó để tham mưu kịp thời cho các cấp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Bác sĩ Trần Văn Bội, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải cho biết: Qua thực tế điều trị F0 tại khu thu dung, Bệnh viện đã đề xuất với lãnh đạo huyện xin điều trị F0 tại nhà và được lãnh đạo huyện thống nhất cao. Từ đề xuất của huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đồng ý cho Tiên Hải thực hiện thí điểm điều trị F0 tại nhà. Bệnh viện thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ dưới theo dõi, điều trị F0 tại nhà từ việc hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn bệnh nhân để điều trị ở nhà đến tư vấn bệnh nhân về thuốc điều trị và chế độ ăn uống. Bệnh viện có hệ thống trên zalo thường xuyên tư vấn chuyên môn, điều trị tại nhà và tư vấn chuyển hợp cần phải chuyển tầng chúng tôi cho cán bộ chuyên môn và lái xe xuống để chuyển bệnh nhân về Bệnh viện an toàn. Từ kinh nghiệm triển khai thí điểm điều trị F0 tại nhà tại huyện Tiên Hải, hiện nay các địa phương trong tỉnh đã triển khai điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà đáp ứng kịp thời với diễn biến mới của dịch.

Có thể khẳng định, các phong trào thi đua về phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua đã lan tỏa, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành y tế nỗ lực quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp phòng, chống dịch đồng bộ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành y tế tỉnh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố khi dịch bệnh phức tạp, gần 900 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, sinh viên ngành y tế Thái Bình đã đến Bắc Ninh, Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ chống dịch. Những đóng góp của ngành y tế thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp Thái Bình kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe người dân, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội.

ĐAO QUYÊN - TIẾN ĐẠT

Cùng phụ nữ vun đắp hạnh phúc gia đình

Với nhiều đổi mới, sáng tạo gắn với thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và các đề án thi việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt kết quả thiết thực. Chị Phạm Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Hàng năm, Hội LHPN tỉnh đều chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động giúp hội viên phụ nữ hiểu được giá trị của hạnh phúc gia đình. Các cấp hội cũng đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền sát với thực tiễn cơ sở và tình hình dịch Covid-19, hướng vào những vấn đề hội viên quan tâm như: Chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hình thức tuyên truyền được các cấp hội tổ chức đa dạng, phù hợp trong từng thời điểm, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống hội. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng thiết kế, in ấn các tài liệu tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; kiến thức và kỹ năng cha mẹ bảo vệ an toàn cho con; pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Phát huy vai trò đại diện của tổ chức, các cấp hội thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội; đặc biệt quan tâm

những địa bàn phức tạp, nổi cộm; kịp thời báo cáo, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Chị Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Hội LHPN xã Thuận Thành (Thái Thụy) cho biết: Do tình hình dịch Covid-19, công tác tuyên truyền chủ yếu tập trung vào hình thức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của xã, facebook, zalo của hội và các cán bộ hội. Hội tiếp tục duy trì các mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, chỉ hội phụ nữ không có thành tích ưu tiên nhiệm vụ tụy, vì phạm pháp luật, ra mắt câu lạc bộ thể dục. Việc thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình đã góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là nam giới trong việc chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình, xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giúp chị em xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng. Chính vì vậy, các cấp hội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời, hiệu quả để đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, khởi sự, khởi nghiệp thành công. Điểm mới, sáng tạo là các cấp hội đã chuyển đổi phương thức hỗ trợ giảm nghèo theo hướng xây dựng các mô hình sinh kế thay việc làm tại chỗ cho phụ nữ đã mang lại kết quả thiết thực. Bà Vũ Thị Loan, thôn Phúc Bối, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ)

cho biết: Với những kiến thức đã được hội phụ nữ tập huấn, tôi vận dụng vào nuôi chim bồ câu. Nhờ vậy, các lứa bồ câu của gia đình tôi phát triển tốt, mang lại thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Không chỉ là điển hình trong phát triển kinh tế, bà Loan còn là Bí thư Chi bộ gương mẫu, trách nhiệm. Còn bà Phạm Thị Hiền, thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng (Tiền Hải) cho biết: Gia đình tôi kinh tế khó khăn, Hội LHPN huyện đã tặng 3 con lợn và 3 bao thức ăn chăn nuôi. Tôi rất cảm kích, cố gắng chăm sóc tốt để lợn đẻ nhiều, thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng đã kịp thời, chủ động vào cuộc, tổ chức các hoạt động khơi dậy tinh thần trách nhiệm, lòng nhân hậu, phẩm chất đảm đang của phụ nữ; huy động sức người, sức của góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Trong năm 2021, các cấp hội đã kêu gọi, vận động gần 5 tỷ đồng để hiện thực các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", nhân đạo từ thiện; hỗ trợ 585 triệu đồng để xây dựng 16 mái ấm tình thương; chủ động vào cuộc tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19...

Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc đã góp phần giúp hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng trong xây dựng gia đình phát triển bền vững, tiến bộ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

KUẬN PHƯƠNG



Cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thuận Thành (Thái Thụy) gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bảo đảm an toàn lao động và việc làm cho người lao động

Do những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 lên thị trường lao động, việc làm, người lao động (NLĐ) gặp nhiều khó khăn hơn trong ổn định việc làm cũng như thu nhập. Tình hình đó đặt ra nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp, ngành, doanh nghiệp trong tỉnh là phải bảo đảm an toàn lao động cũng như ổn định việc làm, thu nhập cho NLĐ trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay.

Là doanh nghiệp có đông lao động với gần 6.000 công nhân, Công ty TNHH Yazaky chi nhánh Hải Phòng tại Thái Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm việc làm cho NLĐ như: tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục khó khăn trong vận chuyển hàng hóa... Ông Đoàn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bên cạnh bảo đảm nguồn hàng để sản xuất theo kế hoạch, doanh nghiệp còn

chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống dịch Covid-19 như đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện khuyến cáo "5K", phối hợp tổ chức tiêm phòng cho NLĐ... Quyết tâm vượt khó, giữ vững sự ổn định và phát triển, cán bộ, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Tactician (thành phố Thái Bình) đã bắt tay ngay vào sản xuất những ngày đầu năm. Chị Nguyễn Thị Dịu, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công ty trong thời gian qua đã động viên NLĐ nỗ lực vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Hiện nay, hàng ngày Công ty chỉ đạo công nhân thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo "5K", tổ chức chia ca ăn, tránh tụ tập đông người, đồng thời chúng tôi cũng chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động... Trong năm 2022, Công ty chúng tôi quyết tâm thực hiện các giải pháp đột phá, thực hiện thẳng

thời, đúng đối tượng. Toàn tỉnh đã có 7.932 lao động được thực hiện chính sách hỗ trợ thất nghiệp. Đến nay, trên 251.000 NLĐ trong tỉnh tham gia BHXH; 80,6% số người tham gia BHXH có bảo hiểm thất nghiệp; 84,4% số người tham gia BHXH có bảo hiểm tai nạn lao động. Các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương cũng đã tham mưu, triển khai thực hiện hỗ trợ hơn 361.000 lượt người dân, NLĐ và hơn 2.800 lượt doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số kinh phí trên 553 tỷ đồng. Tuyển sinh đào tạo nghề để tạo 35.500 người. Duy trì thực hiện chính sách lao động tiền lương cho doanh nghiệp và NLĐ. Hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai các biện pháp tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp, tăng cường huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Ngành lao động - thương binh và xã hội đã hướng dẫn 70 doanh nghiệp xây dựng thực hiện nội quy lao động; 2 doanh nghiệp xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; rà soát cập nhật thông tin biến động cung cầu lao động tại hơn 641.000 hộ gia đình và 1.200 doanh nghiệp; trình UBND tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động đối với 1.018 lao động nước ngoài của 103

doanh nghiệp; thực hiện tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho 12.760 NLĐ, 56 doanh nghiệp hộ kinh doanh; thực hiện kiểm định khai báo đưa vào sử dụng 280 loại máy thiết bị có yếu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động...

Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu tạo việc làm mới cho 34.500 lao động trở lên, trong đó lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 3.000 người. Để thực hiện

mục tiêu đó, ngành lao động - thương binh và xã hội chủ trương đẩy mạnh nhiều hoạt động như: tư vấn giới thiệu việc làm; dạy nghề gắn với tạo việc làm tại chỗ; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động sang các thị trường; phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện việc kết nối cung - cầu lao động, thường xuyên cung cấp thông tin tìm việc làm của NLĐ đến các doanh nghiệp, thông báo nhu cầu tuyển dụng của doanh

NGỌC MAI



Test nhanh phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thủ thêu Tân Đề.